

ประกาศเจตนารมณ์

“สุจริต โปร่งใส บุริรัมย์ใสสะอาด ๒๕๖๔”

“No Gift Policy”

ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในจังหวัดบุรีรัมย์ทุกระดับ

“งดการรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด
ในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส”



(นายฉัตร หัตถธยากุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

ที่ พร ๐๐๑๗.๕/ว ๗/๕๕



ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
๑๑๕๙ เขารจรโดง
จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส บุรีรัมย์ใสสะอาด ๒๕๖๔” ของจังหวัดบุรีรัมย์

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง
และนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส บุรีรัมย์ใสสะอาด ๒๕๖๔” จำนวน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ “สุจริต โปร่งใส
บุรีรัมย์ใสสะอาด” ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดทำประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส บุรีรัมย์ใสสะอาด ๒๕๖๔”
โดยประกาศตนเป็นจังหวัดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy) และมีประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ “สุจริต โปร่งใส
บุรีรัมย์ใสสะอาด” เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือความสุจริตและโปร่งใส และเป็นแบบอย่าง
การประพฤติที่ดี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การดำเนินการตามประกาศเจตนารมณ์และประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ดังกล่าวข้างต้น
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอให้ท่านแจ้งข้าราชการและบุคลากรในสังกัด
ให้ยึดถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์และประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ส่งมาพร้อมนี้โดยเคร่งครัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ได้ทราบและถือปฏิบัติด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายธัชกร หัตถาธยากุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร ๐ ๔๔๖๖ ๖๕๖๒
โทรสาร ๐ ๔๔๖๖ ๖๕๖๒



ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๒๘ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด และตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๖ (๑) ที่กำหนดไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป นั้น

เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกระดับของจังหวัดบุรีรัมย์ ให้ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามข้อกฎหมาย จังหวัดบุรีรัมย์จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรในจังหวัดบุรีรัมย์ทุกระดับได้ปฏิบัติตามแนวทาง ดังนี้

๑. ไม่ถกถามถึงการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด
๒. ไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
๓. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
๔. กรณีจำเป็นต้องให้หรือต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติ ประเพณีนิยมหรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว
๕. สิ่งของหรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้หรือรับแก่กันนั้น ต้องมีมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท หากเกิน ๓,๐๐๐ บาท ให้รายงานการรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาทราบ ทั้งนี้ ให้พึงระวังการตีมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดต่ำกว่าความเป็นจริงด้วย

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายธีรวัฒน์ วุฒิกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์



ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์

เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ “สุจริต โปร่งใส บุรีรัมย์ใสสะอาด”

ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามนโยบายของรัฐบาล และพันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ลดโอกาสการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐและเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นมาตรการภายในจังหวัด เพื่อป้องกันการทุจริต ดังนั้น จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ “สุจริต โปร่งใส บุรีรัมย์ใสสะอาด” เพื่อให้บุคลากรในจังหวัดบุรีรัมย์ทุกระดับยึดถือและปฏิบัติตาม ดังนี้

๑. ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด

๒. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก

๓. ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดทุกชนิด และไม่ทำการใด ๆ อันขัดต่อผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมในทุกกรณี

๔. มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและสังคม

๕. ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต

ทั้งนี้ ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐในจังหวัดบุรีรัมย์ทุกระดับ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำชับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคลากรในสังกัดยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายรัชกร หัตถธายากุล)

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์